

I. KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC:

Cả năm: 35 tuần

Học kỳ I: 18 tiết, 18 tuần x 1 tiết/ tuần = 18 tiết

Học kỳ II: 17 tiết, 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Tuần	Tiết	Chủ đề	Tên chủ đề	Yêu cầu cần đạt
HỌC KÌ I				
1	1	1	Giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của Hà Nội	Trình bày được những giá trị lịch sử của Hà Nội Nêu được những giá trị văn hóa truyền thống của Hà Nội Liên hệ trách nhiệm của học sinh trong việc phát huy được những giá trị truyền thống của Hà Nội trong thời đại ngày nay.
2	2			
3	3			
4	4			
5	5			
6	6	2	Giải pháp bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Hà Nội	Trình bày được một số giải pháp bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Hà Nội Liên hệ hành động của bản thân để đóng góp vào việc giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống của Hà Nội
7	7			
8	8		Ôn tập giữa kì I	Học sinh hệ thống lại những kiến thức cơ bản của những bài đã học. Có khả năng tổng hợp kiến thức.

				Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống
9	9		Kiểm tra giữa kì I	Học sinh nắm được những kiến thức cơ bản của những bài đã học. Có khả năng tổng hợp kiến thức. Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống.
10	10	2	Giải pháp bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Hà Nội	Trình bày được một số giải pháp bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của Hà Nội Liên hệ hành động của bản thân để đóng góp vào việc giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống của Hà Nội
11	11			
12	12	3	Nhận diện và phòng chống tệ nạn xã hội tại thành phố Hà Nội	Nhận diện các tệ nạn xã hội tại địa phương và biết cách phòng chống. Hiểu về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với việc xây dựng nếp sống văn minh.
13	13			
14	14			
15	15		Ôn tập HK1	Học sinh hệ thống lại những kiến thức cơ bản của những bài đã học. Có khả năng tổng hợp kiến thức. Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống
16	16		Kiểm tra cuối HK1	Học sinh nắm được những kiến thức cơ bản của những bài đã học. Có khả năng tổng hợp kiến thức. Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống
17	17			Nhận diện các tệ nạn xã hội tại địa phương và biết cách phòng chống. Hiểu về quyền và nghĩa vụ của

18	18	3	Nhận diện và phòng chống tệ nạn xã hội tại thành phố Hà Nội	công dân đối với việc xây dựng nếp sống văn minh.
19	19	4	Đô thị hóa với phát triển bền vững ở thành phố Hà Nội	Trình bày đặc điểm đô thị hóa ở thành phố Hà Nội Trình bày được một số biểu hiện của đô thị hóa với phát triển bền vững ở thành phố Hà Nội Tìm hiểu các biện pháp phát triển đô thị hóa bền vững ở thành phố Hà Nội
20	20			
21	21			
22	22			
23	23			
HỌC KÌ II				
24	24		Ôn tập giữa kì II	Học sinh hệ thống lại những kiến thức cơ bản của những bài đã học. Có khả năng tổng hợp kiến thức. Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống.
25	25		Kiểm tra giữa kì II	Học sinh nắm được những kiến thức cơ bản của những bài đã học. Có khả năng tổng hợp kiến thức. Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống.
26	26	5	Các ngành kinh tế chủ yếu của Hà Nội	Trình bày được đặc điểm, cơ cấu các ngành kinh tế chủ yếu của Hà Nội Trình bày được phân bố các ngành kinh tế chủ yếu của Hà Nội
27	27			
28	28			
29	29			
30	30	6	Hệ sinh thái đa dạng của thành phố Hà Nội	Trình bày được một số hệ sinh thái điển hình của thành phố Hà Nội Phân tích được mối quan hệ giữa đa dạng sinh học với sự phát triển bền vững của thành phố Hà Nội

31	31		Ôn tập cuối HK2	Học sinh hệ thống lại những kiến thức cơ bản của những bài đã học. Có khả năng tổng hợp kiến thức. Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống
32	32		Kiểm tra cuối kì 2	Học sinh nắm được những kiến thức cơ bản của những bài đã học. Có khả năng tổng hợp kiến thức. Vận dụng kiến thức giải quyết tình huống.
33	33	6	Hệ sinh thái đa dạng của thành phố Hà Nội	Trình bày được một số hệ sinh thái điển hình của thành phố Hà Nội Phân tích được mối quan hệ giữa đa dạng sinh học với sự phát triển bền vững của thành phố Hà Nội
34	34			
35	35			

Người lập**TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN****BGH duyệt****Dương Thị Hạnh****Nguyễn Thị Bích Nga****Hoàng Ngọc Mến****Phòng GD&ĐT Long Biên xác nhận**